






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

2 พฤษภาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<b>30 บาทรักษาทุกที่</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์) - เชียงใหม่เริ่มดีเดย์ 30 บาทรักษาทุกที่ 1 พ.ค.67 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่างรู้สึกประทับใจกับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ทำให้สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก	
 <b>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</b>	
<b>รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอนให้บริการคลินิกเมทาโดน</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, hfocus) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เปิดให้บริการคลินิกเมทาโดนเชิงรุกในชุมชน โดยการใช้อยาทดแทนเมทาโดนระยะยาว ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดและเฮโรอีนในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<b>ปรับ ครม.</b> <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ สยามรัฐ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ ไอเอ็นเอ็น เนชั่น) - สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งให้รัฐมนตรีใหม่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 3 พ.ค. เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้มีการจัดเตรียมรถตู้สำหรับ ครม.ชุดใหม่จะออกเดินทางพร้อมกันไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน ในเวลา 15.45 น. <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์) - สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือน เมษายน 2567” พบว่าฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 46.19 รองลงมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 31.46, นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ร้อยละ 22.35 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 53.51 รองลงมา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ร้อยละ 29.65 และนายศุภณัฐ มินชัยนันท์ ร้อยละ 16.84. <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สปริงนิวส์ , มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ ,ฐานเศรษฐกิจ, เนชั่น innnews, ch3 ,aec10news, thebangkokinsight, linetoday, siammedia, thaactive, workpointtoday ,pptvhd36 mcot ,topnews, hfocus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตรมว.สธ. โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ในสถานการณ์ที่ผมถูกปลดออกจากรัฐมนตรี ชมรมแพทย์ชนบทไม่ควรใช้สถานการณ์นี้ออกมาสร้างความแตกแยกในกระทรวงอีก โดยเฉพาะเรื่องที่ผมว่าระดับบิ๊กอึดยังไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยกเอาคำพูดของผมที่ รพ.อุทัย ว่า เอาข้าราชการไม่อยู่ จริงๆสิ่งที่ผมพูดคือ ท่านนายกให้รัฐมนตรีทุกคน ต้องกำกับดูแลควบคุมข้าราชการให้อยู่ให้ทำงานอย่างเต็มที่ ผมเองชื่นชมผู้บริหารและข้าราชการของกระทรวงฯทุกคนที่เร่งรัดทุ่มเท การทำงานดีมาก ให้คะแนน ก็ 80 คะแนนขึ้นไป ระดับ A+ สนองนโยบายสำเร็จตามเป้าหมาย Quick win 100 วัน ได้ทั้ง 13 นโยบาย ขับเคลื่อนเข้าสู่ Mid year succes ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผมเน้นประเด็นนี้ แต่สื่อที่นำไปเผยแพร่ ตัดบางช่วงคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เป็น " ผมมีผลงานระดับ A+ ผมคุมข้าราชการไม่อยู่ จึงถูกปลดออกจาก ครม." อันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องชี้แจง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ น้องๆที่ทำงานในสธ.	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนประเด็นระดับบิก อีดีไม่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง เรื่องนี้ ผมใช้ผลงานเป็นตัววัด ไม่ให้ความสำคัญ กับคำว่า "คนของใคร" ไม่ต้องมาเป็นคนของผม ขอให้ เป็น "คนของประชาชน" ทำงานเพื่อประชาชน ก็พอ เรื่องถูกวางยาให้เป็นคู่ขัดแย้งกับ สปสช. นับตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับ สปสช. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. สามารถทำงานกับ เลขา สปสช. ได้เป็นอย่างดี</p> <p>ผมได้พูดคุยกับคุณหมอสุภัทร ไปแล้วว่า การออกมาให้ข้อมูลทางสื่อ Social โดยอาศัยจังหวะที่ผมถูกปลดออกจาก รัฐมนตรี เพื่อขยายความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม กล่าวหาอีกกลุ่มหนึ่ง ถือว่าไม่เหมาะสม ให้ระมัดระวังในการเขียนเนื้อหาที่บางทีมาจากความไม่รู้ อาจจะบิดเบือน ทำให้มองได้ว่า ผมเป็นคนไม่มีความรู้ความสามารถ คุณข้าราชการไม่ได้ ถูกวางยา ทำให้งานไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทำให้ผมเสียหาย ผมจึงขออนุญาตขอชี้แจง</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- ในที่สุดกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ผู้บริหารฝ่ายการเมืองคนใหม่มาเป็น รมว.สธ. ในยุค ครม.เศรษฐา 2 คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ปัจจุบันอายุ 69 ปี เป็นชาวสุโขทัย ผลงานที่ถูกพูดถึงมากในแวดวงสาธารณสุข ช่วงปลายปี 2566 คือ กรณีนายสมศักดิ์ นั่งหัวโต๊ะ เป็นประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปมถ่ายโอนภารกิจจากรพ.สต.ไป อบจ. ซึ่งได้มาเคลียร์ปัญหาเรื่องบุคลากรจนผ่านพ้นไปได้ คงต้องรอว่า หลังจากนายสมศักดิ์ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ จะมีการแถลงประกาศนโยบายสาธารณสุข เพื่อประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างไรต่อไป เป็นไปได้ว่า หลังกรม.เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 จะเข้ากระทรวงสาธารณสุขในสัปดาห์หน้า อาจเป็นช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม หลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี หรือเป็นช่วงเช้าวันที่ 8 พฤษภาคมนี้</p>	
<p><b>ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมี จ.พระนครศรีอยุธยา</b></p> <p><b>สื่อที่แนะนำเสนอ :</b> นสพ. (ผจก., ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., thaich8, thebangkokinsight, amarin, news1 live, workpointoday, sondhitalk, ch3plus, pptv, INN, ch7)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีเกิดเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี ที่หมู่ 2 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ได้รับรายงานจากนพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา เบื้องต้นยังไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แต่มีกลุ่มควันหนาแน่นลอยไปทางรพ.ภาชี จึงจำหน่ายผู้ป่วยใน รพ. กลับบ้าน 4 ราย และเร่งอพยพอีก 31 ราย ไปยังรพ.ใกล้เคียง 4 แห่ง รพ.ภาชีได้จัดตั้งรพ.สนาม และสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับจุดอพยพ วัดโคกม่วง อ.ภาชี และจัดทีมเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ร่วมดูแลประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์เพลิงไหม้สงบ สสจ.อยุธยา จะส่งงนท.กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่ต่อไป</p> <p>- สสจ.พระนครศรีอยุธยา ออกประกาศ รพ.ภาชี ปิดการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันที่เกิดเพลิงไหม้ภายในโกดังเก็บสารเคมีของกลาง ซึ่งห่างประมาณ 600 เมตร อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพจากการเผาไหม้ของสารเคมี</p> <p>- นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.อยุธยา ลงพื้นที่สั่งการขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่โกดัง 5 ภายในมีอุปกรณ์ประเภทบล็อกสายไฟ น้ำมันเครื่อง กรดซัลฟิวริกกว่า 4,000 ตัน ส่วนสาเหตุรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง</p> <p>- นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกา เผยนายกา สั่งการทุกหน่วยสนับสนุนการดับไฟและบรรเทาสถานการณ์ไฟไหม้โกดังอายัดสารเคมีอย่างเต็มที่ รวมทั้งตรวจสอบสารเคมีตกค้าง และอพยพประชาชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ สั่งการให้ ผวจ.อยุธยาเป็นหัวหน้าทีมและช่วยเหลือดูแลประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ออกมาอยู่บริเวณที่โล่งพร้อมระดมแพทย์เข้าดูแลด้วย</p> <p><b>สื่อแนะนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 4 เผย ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว แต่ยังคงมีกลุ่มควันสีขาวคลุ้งอยู่ภายในโกดังเล็กน้อย และส่งกลิ่นเหม็นในระยะ 100-300 เมตร และทิศทางลมที่พัดพาไป ทางสสจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับรพ.ภาชี ตั้งศูนย์เฉพาะกิจเป็นศูนย์บัญชาการชั่วคราว ที่หน้า รพ.ภาชี ซึ่งได้มีการปิดทำการชั่วคราว ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ใน รพ. มี 35 ราย ได้ให้กลับบ้าน 17 ราย ส่วนอีก 18 ราย ส่งรักษาต่อ 3 รพ.ในจ.พระนครศรีอยุธยา และจัดตั้ง รพ.สนาม ดูแลประชาชนที่วัดโคกม่วง อ.ภาชี พร้อมประสานกรมควบคุมมลพิษนำรถเข้ามาตรวจสอบสภาพอากาศเบื้องต้นในสภาพอากาศถือว่ายังไม่เป็นอันตรายมาก แต่ในบริเวณโรงงานจุดที่เพลิงไหม้พบมีค่ามลพิษที่สูงมาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เปิดเผยว่า ได้นำรถตรวจสภาพอากาศเคลื่อนที่มาตั้งหน้ารพ. ภาชี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงค่ามลพิษในอากาศสูงในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ ระบาย เคืองผิวหนัง และแสบตา วิธีการป้องกันคือ ต้องนำตัวเองออกจากพื้นที่ที่อันตราย และใส่แมสก์แต่ถือว่าช่วยได้น้อย โดยสสจ. พระนครศรีอยุธยา จะส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเด็ก คนแก่ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งบางราย อาจมีการเจาะเลือดติดตามผล</p>	
<p><b>เฝ้าระวังเหตุก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงเหตุการณ์ก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานผลิตน้ำแข็งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเครื่องจักรและระบบท่อต่างๆ ชำรุดเสียหาย การเฝ้าระวัง ตรวจสอบระบบต่างๆ ไม่ทั่วถึง โดยเตือนผู้ประกอบการโรงงานน้ำแข็งทั่วประเทศเฝ้าระวังเหตุแอมโมเนียรั่วไหลซ้ำ พร้อมมอบทีม SEHRT ของศูนย์ อนามัยทุกพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับ สสจ. และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เร่งตรวจตรา ควบคุมกำกับกระบวนการ ผลิตภายในสถานประกอบการกิจการผลิตน้ำแข็งทั่วประเทศให้มีความปลอดภัย ป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพประชาชน</p>	
<p><b>สธ.เห็นหน้าหนุนาการลดสารปรอทลงสู่สิ่งแวดล้อม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ทีวีช่อง NBT, ไทยรัฐ, ChiangmaiNews, hfocus, Bangkokbiznews)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการเร่งรัดการดำเนินงานลด การใช้อะมัลกัมทางทันตกรรมและเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้อนุสัญญาามินามา ตะว่าด้วยปรอท” ร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และภาคีเครือข่าย ว่า “อนุสัญญาามินามาตะว่าด้วยปรอท” มีจุดประสงค์ เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินและน้ำของปรอทหรือ สารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ ทั้งนี้ บทบัญญัติที่สำคัญประการหนึ่งของอนุสัญญาดังกล่าวคือ ภาคีต้องดำเนิน มาตรการลดการใช้อะมัลกัมทางทันตกรรม 2 มาตรการหรือมากกว่า จากมาตรการที่อนุสัญญากำหนดทั้งสิ้น 9 มาตรการ ปัจจุบันกรมอนามัยและอย.ได้ดำเนินการลดการใช้อะมัลกัมทางทันตกรรมแล้ว 5 มาตรการ จึงถือได้ว่าประเทศไทยดำเนินการ เกินกว่าบทบัญญัติของอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว</p>	
<p><b>ภัยความร้อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ได้ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดทำคำแนะนำผ่านเว็บไซต์ของ กรมอนามัย เป็นคู่มือสำหรับประชาชนในการดูแลตนเองในช่วงสภาวะอากาศที่ร้อนจัด ป้องกันการเกิดโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก โดยหวังกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ทำงานกลางแจ้ง ย้ำให้ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและสามารถระบายอากาศได้ดี รวมถึงกลุ่มที่ ทำงานในออฟฟิศที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ไม่ควรตั้งอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากเมื่อออกมา นอกอาคารร่างกายจะปรับตัวไม่ทัน ส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด และภาวะฮีทสโตรกได้ ทั้งนี้ สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค ฮีทสโตรก ในปีนี้ ยังต้องคอยความชัดเจนว่าการเสียชีวิตมีสาเหตุอื่นร่วมด้วยหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- กรมอนามัย เผยสถานการณ์ความร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 67 พบภาคเหนือ มีอุณหภูมิ สูงสุด 40-44 องศาเซลเซียส รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุด 42-44 องศาเซลเซียส พบผู้เสียชีวิต 1 คน มีผู้ป่วย สงสัยโรค Heat Stroke 5 คน พร้อมแนะประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ลด ระยะเวลาการทำงานกลางแจ้ง สวมเสื้อผ้าสีอ่อน ระบายอากาศได้ดี และดื่มน้ำให้เพียงพอ หากพบผู้ป่วยโรคฮีทสโตรกให้ รีบปฐมพยาบาล และนำส่งโรงพยาบาล หรือโทร 1669</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพิ่มเติม นสพ. (แนวหน้า, มติชน)</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ โมโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรม คร. เตือนระวังป่วยจากภาวะอากาศร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ทำงานกลางแจ้ง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุและเด็ก แนะนำเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีอากาศร้อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สสจ.อุดรธานี เผยวันที่ 1 พ.ค. 67 มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดด 2 ราย เป็นชายอายุ 60 ปี เสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ความดัน ตรวจสอบในห้องพักพัสดมเสียชีวิตในการไม่ได้ในห้องไม่มีน้ำดื่ม และชายอายุ 59 ปี ผู้ป่วยจิตเวช พบศพนอนคว่ำหน้าอยู่ริมถนน ทั้งนี้ กำลังสอบสวนผู้เสียชีวิตรายอื่นอีกว่าจะเข้านิยามภาวะโรคลมแดดหรือไม่</p>	
<p><b>วัคซีนโควิด19</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ สยามรัฐ ข่าวสด ไทยรัฐ จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก linetoday sondhitalk topnews mcot)</p> <p>-กรณีบริษัทแอสตราเซนเนก้ายอมรับว่าวัคซีนโควิด-19 สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อภาวะกล้ามเนื้อหดตันและจำนวนเกล็ดเลือดต่ำนั้น นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รอง ปลัด สธ. กล่าวว่า บริษัทแอสตราเซนเนก้าได้แจ้งข้อมูลที่เป็นวารสารทางการแพทย์ออกมตั้งแต่ในช่วงที่มีการอนุญาตในลักษณะฉุกเฉิน (EUA) เช่น ที่บริษัทแอสตราฯ มีข้อมูลการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหดตัน ในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อย สธ.ก็ออกคำแนะนำให้ฉีดในกลุ่มผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไป และลดใช้ในระยะเวลาหลัง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนแอสตราฯ ที่ซื้อมา ไปจนหมดแล้วและไม่ได้จัดซื้อเพิ่มเติม วัคซีนที่มีฉีดในตอนนี้คือไฟเซอร์และโมเดอร์นา อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ใช้ยาหรือวัคซีนใดๆจะต้องผ่านการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์และผลข้างเคียง เช่น อาจเกิดผลข้างเคียง 1 ในแสนคน หรือ 1 ในล้านคน แล้วมาชั่งน้ำหนักว่าหากมีผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการรุนแรงจนถึงเสียชีวิตได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (pptvhd36, linetoday)</p> <p>-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รับประทานเรื่องแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และ ประสานข้อเท็จจริงกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีน หากมีความชัดเจนแล้ว จะนำเสนอข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-กรมควบคุมโรค สธ. ได้จัดทำแบบสำรวจเผยแพร่ผ่านเพจกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ประชาชนสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไป แสดงความคิดเห็นการรับวัคซีนโควิด-19 ประจำปี 2567 ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาขยายบริการจัดการวัคซีนโควิด-19 ในระยะถัดไป โดยเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567</p>	
<p><b>เตือนกินเนื้อหมูดิบ เสี่ยงหูดับถาวร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, hfocus)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและวัยทำงาน เพราะเสี่ยงป่วยด้วยโรคไขุ่หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส ทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ พร้อมแนะวิธีป้องกัน โดยเลือกซื้อเนื้อหมูที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน รับประทานอาหารที่ปรุงสุก แยกอุปกรณ์ประกอบอาหารระหว่างเนื้อหมูสุก-ดิบ และไม่สัมผัสเนื้อหมู เลือดดิบด้วยมือเปล่า</p>	
<p><b>ยกเลิกการเรียกเอกสาร ลดภาระผู้ประกอบการ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการ อัย. เผย อัย.มุ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกประกาศยกเลิกการเรียกเอกสารขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เริ่ม 1 พ.ค. 67</p>	
<p><b>ค่าป่วยการ อสม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaipbs, mono29)</p> <p>- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศใหม่ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. โดยจะโอนเงินค่าป่วยการ อสม. รอบเดือน เม.ย.2567 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พ.ค.67 จำนวน 2,000 บาท และ เงินตกเบิกย้อนหลัง 6,000 บาท รวมรับ 8,000 บาท</p>	
<p><b>ร่วมมือขจัดไวรัสตับอักเสบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, hfocus, posttoday)</p> <p>- สวรส. กรมควบคุมโรค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ และ บ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU สนับสนุนและพัฒนากิจการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมาย WHO “ปี 2573 : ไวรัสตับอักเสบทดไปจากประเทศไทย” ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลง 90% โดยกรมควบคุมโรคจะสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย และพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การรับรู้ในเรื่องสุขภาพของประชาชน รวมถึงการพัฒนานโยบายเพื่อให้ระบบการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยเทียบเท่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรฐานสากล ส่วนสรรส. สนับสนุนทุนวิจัยให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในการศึกษาวิจัยด้านการประเมินผลกระทบการให้วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี ในพื้นที่ 4 จังหวัดกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อ การเป็นพาหะ และระดับภูมิคุ้มกันในประชากรไทยกลุ่มวัยต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ในการกำหนดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม</p>	
<p><b>บทความ...แนะแก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ springnews</p> <p>- เสนอข้อมูลวงการแพทย์ไทย ที่พบว่า มีแพทย์ทั้งหมด 66,685 คน อยู่ใน กทม. 32,198 คน ต่างจังหวัด 34,487 คน ในจำนวนนี้อยู่ในระบบ สธ. 24,649 คน คิดเป็น 48% ของแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งต้องดูแลประชาชน 45 ล้านคน หรือ 70% ของประชากร เฉลี่ยแพทย์ 1 คนต้องดูแลคน 2,000 คน มากกว่ามาตรฐานที่ WHO กำหนดที่ 1 : 1,000 คน และแพทย์ยังกระจุกตัวอยู่ใน กทม. จึงเห็นข่าวบ่อยๆ เรื่องของการขาดแคลนแพทย์ในต่างจังหวัด และยังพบว่า แพทย์ทำงานหนักมาก เกิน 80 ชม./ สัปดาห์ บางคนทำงานติดต่อกัน 48 หรือ 72 ชม. จึงเป็นอาชีพที่ทำงานร่างพัง ไร้ความสุข ลื่นความหวัง รวมถึงพยาบาลที่กำลังคนไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับแพทย์</p> <p>- พญ.สุธัญญา บรรจงภาค รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแพทย์ แพทยสภา ได้จัดทำ 7 ทางออก อ้างอิงมาตรฐานสากล คือ 1.ชั่วโมงการทำงานของแพทย์ภาครัฐไม่ควรเกิน 80 ชม./ สัปดาห์ 2.ควรมีวันหยุดอย่างน้อย 2 วัน/ สัปดาห์ 3.ระยะเวลาปฏิบัติการณ์ไม่ควรติดต่อกันเกิน 16 ชม. 4.ถ้าระยะเวลาปฏิบัติงานติดต่อกัน 24 ชม. ต้องมีเวลาหยุดพัก 8 ชม. 5.การอยู่เวร ไม่ควรเกิน 7 เวร/ เดือน 6.การตรวจรักษาผู้ป่วย OPD ควรใช้เวลาประมาณ 5 นาที/ คน (12 คน/ ชม.) และ 7.แพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีเป็นต้นไป ควรอยู่เวรนอกเวลาราชการ ทั้งนี้ นอกเหนือจากภาระงานแพทย์ ควรมีกฎหมายรองรับด้วย</p> <p>- พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร ตัวแทนจากสหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติเสนอว่า สิ่งที่ สธ. ควรแก้ไข เพื่อให้แพทย์อยากอยู่ในระบบ ด้วยคือการวางรูปแบบการทำงานใหม่ เช่น การอยู่เวรกลางคืนทั้งอาทิตย์ จะได้ไม่สลับเข้าตึกเหมือนที่เป็นมา ค่าตอบแทนที่ถูกแช่แข็งมายาวนาน และค่าเวรที่ขึ้นน้อย ปรับปรุงบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ ห้องฉุกเฉินควรใช้สำหรับคนไข้ฉุกเฉินจริง ๆ จะช่วยลดภาระงานของห้องฉุกเฉินได้ 30-40%</p>	
<p><b>แก้วิกฤติประชากร</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายวรารุช ศิลปอาชา รมว.พม. กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ประเทศไทยจะรับมือกับวิกฤตทางประชากรได้อย่างไร” ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567 ว่า นโยบายที่ต้องเร่งทำทันทีเพื่อสร้างความมั่นคงของครอบครัวไทยผ่านพันธกิจวิกฤตประชากร คือ 1. เสริมพลังวัยทำงาน ตั้งตัวได้ สร้างและดูแลครอบครัวได้ และพร้อมที่จะสูงอายอย่างมีคุณภาพในอนาคต 2. เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของเด็กและเยาวชน เด็กน้อย แต่เปี่ยมด้วยคุณภาพ อาทิ การดูแลสวัสดิการของเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 3 ปี) ซึ่งกระทรวง พม.ร่วมกับ ก.สธ. ลดอายุการรับเด็กในสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กจากเดิม 3 ขวบเหลือ 3 เดือน ช่วยดูแลเด็กให้แม่ที่ลาคลอดครบ 98 วัน หรือให้สถานที่ทำงานจัดพื้นที่ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งก.พม.ดำเนินการแล้ว 3. สร้างพลังผู้สูงอายุ ผ่อนหนักให้เป็นเบา พลิกวิกฤตทางประชากรให้เป็นโอกาส อาทิ ปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับศักยภาพผู้สูงอายุ การขยายอายุการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน การขยายอายุเกษียณราชการ คค.อบรมนักรับบาลผู้สูงอายุ 240 ชั่วโมง มีรายได้จากค่าตอบแทน 4.เพิ่มโอกาสและสร้างเสริมคุณค่าของคนพิการและกลุ่มด้อยโอกาส 5. สร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับสมาชิกทุกวัยในรูปแบบ Universal Design และการพลิกฟื้นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วย Green Economy</p>	
<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- WHO เผยรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ว่า สหรัฐฯ ยังคงเป็นประเทศเดียวที่พบการระบาดของไข้หวัดนกในโคนม พร้อมเตือนให้เฝ้าระวังเชื้อฯ ที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ โดยมีกบพวยพเป็นพาหะ ทั้งนี้ หน่วยงาน สธ. สหรัฐฯ ยืนยันเชื้อ H5N1 ยังไม่แพร่ระบาดออกนอกพื้นที่ 9 รัฐ โดยพบโคนมติดเชื้ออย่างน้อย 34 ตัวเท่านั้น และพบการติดเชื้อในคนอีกอย่างน้อย 1 คนในรัฐเท็กซัส รวมถึง FDA สหรัฐฯ ยืนยันความปลอดภัยการบริโภคนมวัว แม้จะมีการตรวจพบอนุภาคของเชื้อ H5N1 ในตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรซ์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สหรัฐฯ เสนอลดการควบคุมกัญชาครั้งประวัติศาสตร์</b></p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เนชั่นออนไลน์)</p> <p>-รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมปรับการจัดการประเภทกัญชา ให้ถือเป็นสารเสพติดที่อันตรายน้อยลงระดับเดียวกับยาเค และยาแก้ปวดที่มีโคเคอีน นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่นโยบายที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนมากขึ้น โดยโพลเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า คนอเมริกัน 88% เห็นควรให้อนุญาตการใช้กัญชาทางการแพทย์และสันติการอย่างถูกกฎหมาย</p>	